
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
คร้ังท่ี ๒๐/๒๕๖๗ 

วันท่ี ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.   
ณ  หIองประชุม ๓ ช้ัน ๒ สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมK    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ผูIมาประชุม  ณ  หIองประชุม ๓ ช้ัน ๒ สำนักงานคณะ 

๑. รองศาสตราจารย- ดร.สุธี วังเตือย   รักษาการคณบดี         ประธานกรรมการ 

๒. ผูBชDวยศาสตราจารย- ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ-สกุล รองคณบดี        กรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย- ดร.นิรมล อุตมอDาง   รองคณบดี        กรรมการ   

๔. รองศาสตราจารย- ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร-   รองคณบดี        กรรมการ 

๕. รองศาสตราจารย- ดร.ทนงศักด์ิ ไชยาโส  หัวหนBาสำนักวิชา                 กรรมการ  

อุตสาหกรรมเกษตร 

๗. นางสาวปTยะนุช สวัสดี     เลขานุการคณะ         เลขานุการ 

 

ผูIมาประชุมผKานทางระบบ Zoom meeting 

๑. อาจารย- ดร.ชิตาพัณณ- ใบง้ิว          รักษาการผูBอำนวยการ           กรรมการ 

ศูนย-นวัตกรรมอาหารและ 

บรรจุภัณฑ- 

 

ผูIไมKมาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. รองศาสตราจารย- ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล   คณบดี         ประธานกรรมการ 

 

ผูIเขIารKวมประชุม ณ  หIองประชุม ๓ ช้ัน ๒ สำนักงานคณะ 

๑. ผูBชDวยศาสตราจารย- ดร.จุไรรัตน- เมBากำเนิด  ผูBชDวยคณบดี 

๒. ผูBชDวยศาสตราจารย- ดร.สุพัฒน- พงษ-ไทย   ผูBชDวยคณบดี 

๓. อาจารย- ดร.ทับกฤช ขุมทรัพย-     อาจารย-ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร-และ 

เทคโนโลยีการอาหาร  

๔. นางสาวอุไรวรรณ ศักยาภินันท-    หัวหนBางานบริหารท่ัวไป 

๕. นางสาวสายฝน วงค-สุวรรณ    หัวหนBางานการเงิน การคลังและพัสดุ 

๖. นางสาวมุทิตา หยDางถาวร    หัวหนBางานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศ 

สัมพันธ-  

๗. นางอังศุมารินทร- เจริญเกษ    หัวหนBางานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ 

การศึกษา 



  

  

  

 

๒ 

๘. นางสาวบรรณนิสา ทิพย-วิชัย    ผูBชDวยผูBจัดการฝcายอำนวยการและ 

ผูBเช่ียวชาญดBานความปลอดภัยอาหาร 

ศูนย-นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ- 

๙. นางนลินธิดา ชัยมงคล     นักทรัพยากรบุคคล งานบริหารท่ัวไป 

 

ผูIเขIารKวมประชุมผKานทางระบบ Zoom meeting 

๑. ผูBชDวยศาสตราจารย- ดร. ม.ล.ญาศินี จักรพันธุ-  อาจารย-ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร สมุทรสาคร)   

๒. ผูBชDวยศาสตราจารย- ดร.อุทุมพร สุระยศ   อาจารย-ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร สมุทรสาคร)   

๓. ผูBชDวยศาสตราจารย- ดร.ภัทรานิษฐ- กล่ินมาลัย  อาจารย-ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร สมุทรสาคร)   

๔. นายณัฐพงค- คำกลม     นักบริหารงานการศึกษา งานบริการการศึกษาและ 

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา (คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

           สมุทรสาคร)   
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 

 

วาระท่ี ๑   เร่ืองแจIงท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ การรับรองมติของคณะกรรมการบริหารประจำคณะโดยการแจIงเวียน 

    ฝcายเลขานุการที่ประชุมแจBงใหBที่ประชุมทราบวDา ไดBมีการแจBงเวียนขอความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารประจำคณะ เรื่อง การใชBงบประมาณจากดอกผลกองทุนพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือ

ชDวยเหลือบุคลากรของคณะฯ ที่ประสบอุทกภัย ตามหนังสือ อว ๘๓๙๓(๒๐.๑.๑)/ว.๒๐๖ ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม 

๒๕๖๗ ซ่ึงคณะกรรมการใหBความเห็นชอบ 
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 

        ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

 

๓ 

๑.๒ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯและผูIบริหารที่เกี่ยวขIอง  (ดูรายละเอียดใน

ระบบ e-meeting) อันไดIแกK 

 ๑.๒.๑   ผลการดำเนินงานดIานนโยบายและแผนและพัฒนาคุณภาพองคcกร 

   ๑. ผลการดำเนินการดBาน TQA   

     รองคณบดี (ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ-สกุล) ไดBรายงานผลการดำเนินการดBาน 

TQA อันประกอบดBวย การพัฒนาคุณภาพองค-กร จาก Feedback Report TQC ในสDวนของการทบทวนและ

ปรับปรุงกระบวนการ หมวด ๒ กลยุทธ- หมวด ๓ ลูกคBา และการตรวจประเมินคุณภาพองค-กร (CMU-EdPEx) 

ประจำป� พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามท่ีไดBแจBงในท่ีประชุมฯ 
 

มติ/ความคิดเห็นท่ีประชุม 
 

       ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 ๑.๒.๒ ผลการดำเนินงานดIานการบริหารจัดการองคcกรโดยรวม  การบริหารทรัพยากรบุคคล การ

บริหารการเงิน การคลังและทรัพยcสิน การจัดซ้ือจัดจIาง และการบริหารพัสดุ  และงานตรวจสอบภายใน   

   รองคณบดี (รศ.ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร-) ไดBแจBงใหBที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานดBาน 

การบริหารการเงิน การคลังและทรัพย-สิน การจัดซื้อจัดจBาง และการบริหารพัสดุ  และงานตรวจสอบภายใน  

รายละเอียดตามท่ีไดBแจBงในท่ีประชุมฯ 
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 

       ที่ประชุมรับทราบ และขอให4ติดตามเร9งรัดโครงการที่ดินสิ่งก9อสร4าง และกำหนดกรอบระยะเวลาในการ

ดำเนินการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑJท่ีดินส่ิงก9อสร4างเพ่ือให4เปLนไปตามแผนท่ีได4วางไว4 

 

 ๑.๒.๓   ผลการดำเนินงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร (สมุทรสาคร) (ผศ.ดร. ม.ล.ญาศินี จักรพันธุc) 

   ผศ.ดร. ม.ล.ญาศินี จักรพันธุ- ไดBรายงานผลการดำเนินงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

(สมุทรสาคร) อันประกอบดBวย  

๑. รายงานผลการดำเนินโครงการคDายวิทยาศาสตร- (SciQuest:ผจญภัยวิทย-สุดล้ำ จาก

แล็ปสูDโลกกวBาง) ซ่ึงไดBจัดข้ึนระหวDางวันท่ี ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ณ คณะอุตสาหกรรม

เกษตร (สมุทรสาคร) 

๒. รายงานความคืบหนBาของโครงการบัณฑิตพันธุ-ใหมD 

๓. รายงานสถานะโครงการวิจัยและบริการวิชาการ 

๔. รายงานการจัดซ้ือจัดจBาง (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗) 

รายละเอียดตามท่ีไดBแจBงในท่ีประชุมฯ 

 



  

  

  

 

๔ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 

       ท่ีประชุมรับทราบ   

 

 ๑.๒.๔ รายละเอียดเตรียมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังท่ี ๕๙ 

  ผูBชDวยคณบดี (ผศ.ดร.สุพัฒน- พงษ-ไทย) ไดBแจBงใหBที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเตรียมงานพิธีรับ

พระราชทานปริญญาบัตร คร้ังท่ี ๕๙ สรุปไดBดังน้ี 

๑. กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร กลุDมที่ ๑ วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ และกลุDม

ท่ี ๒ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘   

๒. จำนวนผูBมีสิทธิรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งสิ้น ๓๑๕ 

ราย ขณะนี้ มีผูBแจBงเขBารับฯ ๑๕๕ ราย   ซึ่งมีกำหนดปTดระบบแจBงความประสงค- วันที่ ๓๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

โดยมีกำหนดการเก่ียวกับพิธีพระราชทานฯ รายละเอียดตามท่ีไดBแจBงในท่ีประชุมฯ   
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 

       ท่ีประชุมรับทราบ   

 

วาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ   

ฝcายเลขานุการที ่ประชุมแจBงใหBที ่ประชุมทราบวDาไดBมีการแจBงเวียนรับรองรายงานการประชุมคณะ 

กรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๗  ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันท่ี ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๖๗  ทางระบบ CMU 

e-Document  เม่ือวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดBแกBไขรายงานการประชุมฯ ดังน้ี 

 ๑. หนBา ๑๐ ขBอ ๓.๖ แกBไขจาก “……..สำหรับภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๖ และภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๗ 

เป�นตBนไป” เป�น “……..สำหรับภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๖ และภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๗” โดยตัดคำวDา "เป�นตBน

ไป" ออก ซ่ึงฝcายเลขานุการท่ีประชุมไดBแกBไขรายงานการประชุมเป�นท่ีเรียบรBอยแลBว   
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ  จากน้ัน รับรองรายงานการประชุม 

 

วาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 

 ๓.๑ รายงานผลการตรวจสอบ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   โดยสำนักงานการตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมK  

  รองคณบดี (รศ.ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร-) ไดBแจBงใหBท่ีประชุมทราบเก่ียวกับรายงานผลการตรวจสอบ  

งบการเงิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งสำนักงานการตรวจสอบภายใน ไมDมีขBอ

ทักทBวงและชBอเสนอแนะ   



  

  

  

 

๕ 

 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 ๓.๒ ข้ันตอนการขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ : การขออนุมัติจัดกิจกรรมพรIอมจัดทำสัญญายืมเงิน 

  หัวหนBางานการเงิน การคลังและพัสดุ ไดBแจBงใหBที่ประชุมทราบและพิจารณาเกี่ยวกับขั้นตอนการ

ขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ รายละเอียดตามท่ีไดBแจBงในท่ีประชุมฯ   
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ โดยมอบหมายให4จัดทำข้ันตอนหรือ flowchart ท่ีเป�นแนวปฏิบัติเก่ียวกับเร่ืองดังกลDาว 

และมานำเสนอในท่ีประชุมคร้ังตDอไป 

 

๓.๓ แบบสำรวจการใชIบริการโรงอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปk ๒๕๖๗ (สำหรับบุคลากร

นักศึกษา) 

  อ.ดร.ทับกฤช ขุมทรัพย- ไดBแจBงใหBที่ประชุมทราบวDา จะนำขBอมูลผลการสำรวจการใชBบริการโรง

อาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ป� ๒๕๖๗ (สำหรับบุคลากรนักศึกษา) มาแจBงในการประชุมคร้ังตDอไป 
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ   

 

๓.๔ ขIอมูลการใชIงานครุภัณฑcโรงงานตIนแบบและแผนการดำเนินการ 

รองคณบดี (รศ.ดร.นิรมล อุตมอDาง) ไดBแจBงใหBที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามมติและขBอคิดเห็น

ของคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะและคณะกรรมการบริหารประจำคณะ อันประกอบดBวย  

๑. การระบุกรอบเวลาในสDวนของสถิติมูลคDารวมของการใชBเครื่องมือในรูปแบบ In-kind และ In-cash  

และสถิติรายรับจากงานบริการวิชาการ ระหวDางป� ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗  

๒. ขBอมูลการใชBงานครุภัณฑ-โรงงานตBนแบบและแผนการดำเนินการ 

รายละเอียดตามท่ีไดBแจBงในท่ีประชุมฯ   
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ   

 

 

 

 

 



  

  

  

 

๖ 

วาระท่ี ๔ เร่ืองเพ่ือพิจารณา   

๔.๑ การดำเนินงานดIานนโยบายและแผนและพัฒนาคุณภาพองคcกร 

 รองคณบดี (ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ-สกุล) ไดBรายงานใหBที ่ประชุมทราบและพิจารณา

เกี่ยวกับผลการดำเนินงานดBานนโยบายและแผนและพัฒนาคุณภาพองค-กร อันประกอบดBวย ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ-

และแผนปฏิบัติการ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามท่ีไดBแจBงในท่ีประชุมฯ   
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

  ท่ีประชุมรับทราบ   

 

 ๔.๒ ผลการใหIลำดับข้ัน ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปkการศึกษา ๒๕๖๗ 

   หัวหนBาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (รศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส) และผูBชDวยคณบดี (ผศ.ดร.

สุพัฒน- พงษ-ไทย) ไดBเสนอใหBที่ประชุมพิจารณาผลลำดับขั้น ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ อันประกอบดBวย

กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี  ๑๑๓ กระบวนวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา ๕๔ กระบวนวิชา รายละเอียดตามท่ีไดB

แจBงในท่ีประชุมฯ   
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม   

 ที่ประชุมพิจารณาแล4ว ให4ความเห็นชอบในผลลำดับขั้น ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ อัน

ประกอบด4วยกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี  ๑๑๓ กระบวนวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา ๕๔ กระบวนวิชา จากน้ัน

มอบหมายให4งานบริการการศึกษาฯ ดำเนินการในส9วนที่เกี่ยวข4องต9อไป ดังกล9าว จากนั้นมอบหมายให4งานบริการ

การศึกษาฯ ดำเนินการในส9วนท่ีเก่ียวข4องต9อไป 

 

 ๔.๓ ขIอมูลเปoาหมายการรับนักศึกษาและนักศึกษาจริงในระบบ CMU e-Planning ประจำปk

งบประมาณ ๒๕๖๙ 

 ผูBชDวยคณบดี (ผศ.ดร.สุพัฒน- พงษ-ไทย) ไดBเสนอใหBที่ประชุมพิจารณาขBอมูลเป�าหมายการรับ

นักศึกษาและนักศึกษาจริงในระบบ CMU e-Planning ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖๙ รายละเอียดตามที่ไดBแจBงในท่ี

ประชุมฯ   
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม   

 ที่ประชุมพิจารณาแล4ว ให4ความเห็นชอบ จากนั้นมอบหมายให4งานบริการการศึกษาฯ ดำเนินการใน

ส9วนท่ีเก่ียวข4องต9อไป 

 

 

 

 



  

  

  

 

๗ 

 

๔.๔ การเสนอช่ือผูIท่ีสมควรไดIรับการยกยKองใหIเปvนอาจารยcดีเดKน และอาจารยcผูIท่ีมีผลงานดีเดKนในการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแกKนักศึกษา ประจำปk ๒๕๖๗    

 หัวหนBาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (รศ.ดร.ทนงศักด์ิ ไชยาโส) ไดBเสนอใหBที่ประชุมพิจารณา

เสนอชื่อผูBที่สมควรไดBรับการยกยDองใหBเป�นอาจารย-ดีเดDน และอาจารย-ผูBที่มีผลงานดีเดDนในการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมแกDนักศึกษา ประจำป� ๒๕๖๗  โดยในสDวนของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ไมDมีผูBประสงค-รับการเสนอ

ช่ือฯ   
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม   

      ท่ีประชุมรับทราบและมีมติดังน้ี 

๑. ให4เสนอช่ือ ศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธุJ เปLนผู4ท่ีสมควรได4รับการยกย9องให4เปLนอาจารยJดีเด9น  

๒. ในส9วนของอาจารยJผู4ที่มีผลงานดีเด9นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก9นักศึกษา ประจำปa 

๒๕๖๗ จากการทาบทามอาจารยJผู4ท่ีมีผลงานดีเด9นด4านน้ีไม9มีผู4ตอบรับ จึงยังไม9ขอเสนอช่ือ    

จากน้ันมอบหมายให4หน9วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารท่ัวไป ดำเนินการในส9วนท่ีเก่ียวข4องต9อไป 

 

๔.๕ การจัดสรรคKาสาธารณูปโภค คณะอุตสาหกรรมเกษตร (สมุทรสาคร) 

  ผศ.ดร. ม.ล.ญาศินี จักรพันธุ- ไดBเสนอใหBที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรคDาสาธารณูปโภค คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร (สมุทรสาคร) โดยไดBแจBงขBอมูลประมาณการคDาสาธารณูปโภค ในชDวงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 

๒๕๖๗    โดยจะขอยืมเงินจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร (เชียงใหมD) เพื่อเป�นคDาใชBจDายสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 

๒๓๓,๗๗๔.๐๓ บาท หรือตามยอดจำนวนคDาใชBจDายจริง เนื ่องจากงบประมาณป� ๒๕๖๘ ไดBรับจัดสรรคDา

สาธารณูปโภคเพียง ๑๐,๐๐๐ บาท โดยกองแผนงานใหBคณะฯ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณกลางป�เพื่อขอรับการ

จัดสรรคDาสาธารณูปโภคเพิ่มเติม และคณะอุตสาหกรรมเกษตร (สมุทรสาคร)  จะโอนคืนคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

(เชียงใหมD) ในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ เม่ือไดBรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย   
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม   

      ที่ประชุมพิจารณาแล4ว ให4ความเห็นชอบให4คณะอุตสาหกรรมเกษตร (สมุทรสาคร) ยืมเงินจากคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร (เชียงใหม9) เพื่อเปLนค9าใช4จ9ายสาธารณูปโภค จำนวนเงิน ๒๓๓,๗๗๔.๐๓ บาท หรือตามยอด

จำนวนค9าใช4จ9ายจริง เน่ืองจากงบประมาณปa ๒๕๖๘ ได4รับจัดสรรค9าสาธารณูปโภคเพียง ๑๐,๐๐๐ บาท  และคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร (สมุทรสาคร) จะโอนคืนคณะอุตสาหกรรมเกษตร (เชียงใหม9) ในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ เม่ือ

ได4รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยต9อไป   

 

 

 



  

  

  

 

๘ 

 

 

๔.๖ การปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานของผูIบริหารแตKละฝxาย    

 ๔.๖.๑  หารือสถานที่ติดตั้งบูธจำหนKายสินคIา : โครงการสรIางพื้นที่การจำหนKายสินคIาของ

นักศึกษาภายในคณะ เพ่ือฝzกทักษะการเปvนผูIประกอบการ Entrepreneurship 

  หัวหนBาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (รศ.ดร.ทนงศักด์ิ ไชยาโส) ไดBหารือในที่ประชุม

เกี่ยวกับการจัดหาสถานที่ติดตั้งบูธจำหนDายสินคBา : โครงการสรBางพื้นที่การจำหนDายสินคBาของนักศึกษาภายในคณะ 

เพ่ือฝ�กทักษะการเป�นผูBประกอบการ Entrepreneurship  
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม   

      ที่ประชุมพิจารณาแล4ว มีข4อเสนอแนะให4ติดตั้งบูธฯ บริเวณลานด4านหน4าคณะ (ข4างตู4เต9าบิน) หรือ

บริเวณสโมสรนักศึกษาฯ ทั้งนี้ ให4นำประเด็นดังกล9าวไปหารือกับคณบดีและผู4ช9วยคณบดีฝhายกายภาพและอาคาร

สถานท่ีต9อไป 

 

           ๔.๖.๒ หารือสถานท่ีสำหรับเปvนท่ีทำการของชมรม Agro Start Up     

   หัวหนBาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (รศ.ดร.ทนงศักด์ิ ไชยาโส) ไดBหารือในที่ประชุม

เก่ียวกับการจัดหาสถานท่ีสำหรับเป�นท่ีทำการของชมรม Agro Start Up    
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล4ว มีข4อเสนอแนะให4ใช4สถานที่ของอาคาร BIOPOLIS เปLนที่ทำการของชมรม Agro 

Start Up   ท้ังน้ี ให4นำประเด็นดังกล9าวไปหารือกับคณบดีและผู4ช9วยคณบดีฝhายกายภาพและอาคารสถานท่ีต9อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืนๆ  (ถIามี) 

  ๕.๑ หัวหนBางานการเงิน การคลังและพัสดุ (น.ส.สายฝน วงค-สุวรรณ) ไดBแจBงใหBท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการ

ติดตามการเบิกจDายเงินโครงการวิจัยคBางนาน ตั้งแตDป� ๒๕๕๙ โดยสำนักงานการตรวจสอบภายในไดBแนะนำใหBโอน

เป�นเงินรายไดBของคณะ   
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข4อเสนอแนะให4จัดทำบันทึกข4อความติดตามและเร9งรัดการเบิกเงินโครงการวิจัยฯ

จากเจ4าของโครงการ ก9อนจะโอนเปLนเงินรายได4ของคณะต9อไป   

 ๕.๒ เลขานุการคณะ (น.ส.ปTยะนุช สวัสดี) ไดBแจBงใหBที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเชิญผูBบริหารเขBารDวม

ประชุมทบทวนฝcายบริหาร ตามขBอกำหนด ISO 9001:2015 ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. และ

เชิญเขBารDวมประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ ในวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๙.๐๐ น. 

 



  

  

  

 

๙ 

 
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ป�ดประชุม เวลา ๑๖.๕๐ น. 

 

 
 

 
 

(นางสาวป�ยะนุช สวัสดี) 
  เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ 

ผูIจัดทำรายงานการประชุมฯ 
๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๗ 

 
 
 
 

 
         (รองศาสตราจารยc ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทรc) 

  รองคณบดี 
  ผูIตรวจรายงานการประชุมฯ 

               ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๗ 
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